



ประกาศเทศบาลตำบลกลางเวียง

เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ (หอดังสูงทรงแชมเปญ)
บ้านสถาน หมู่ ๑ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เทศบาลตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน มีความประสงค์จะประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ (หอดังสูงทรงแชมเปญ) บ้านสถาน หมู่ ๑ ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน (ตามแบบแปลนของสำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแห่งของเทศบาลตำบลกลางเวียง) ราคากลางของงานก่อสร้าง ๒,๒๙๗,๐๐๐.-บาท (สองล้านสองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
๒. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้ตัดบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอการรายอื่น และ/หรือ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๔. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
๕. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สัญญาเดียว ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๖๘๙,๑๐๐.- บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลตำบลกลางเวียง เชื้อถือ
๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๐๙.๓๐ น. ณ สถานที่ก่อสร้าง บ้านสถาน หมู่ที่ ๑ ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลกลางเวียง หากผู้ซื้อแบบรายใดไม่ไปดูสถานที่ดำเนินการถือว่าได้ทราบสภาพพื้นที่ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ดีแล้ว

/กำหนดยื่นของ...

กำหนดยื่นซองประมูล ในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๑.๐๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอเวียงสา) จังหวัดน่าน และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูล ในราคาชุดละ ๒,๕๐๐.- บาท ได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๗๕๒-๓๔๐ ต่อ ๑๔ ในวันและเวลาราชการหรือตรวจสอบข้อมูลได้ทางเว็บไซต์เทศบาลตำบลกลางเวียง www.klang-wiang.go.th หรือเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th

อนึ่ง ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันของพร้อมกับการยื่นซองประมูล โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ตามเงื่อนไขในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ ๕ จำนวน ๑๑๔,๘๕๐.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) สำหรับหนังสือค้ำประกันตามแบบดังระบุในเอกสารประมูลจ้างฯ ข้อ ๑.๖ (๑) ต้องมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค ครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยื่นราคา กรณีหลักประกันของเป็นเช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่เทศบาลตำบลกลางเวียง ถ้าการนำเช็คเข้าฝากบัญชีธนาคาร จะต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือถูกหักค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเงินตามเช็ค ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมดังกล่าวทั้งหมด กรณีมีความประสงค์จะนำพันธบัตรรัฐบาลมาใช้เป็นหลักประกันของให้นำพันธบัตรดังกล่าวไปจดทะเบียนการใช้พันธบัตรเป็นหลักประกันที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ก่อนการยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘



(นายมนัส ทวนท็อก)

นายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง